

Số: 74 /VPĐP-TH

Quảng Trị, ngày 09 tháng 4 năm 2020

V/v giải trình đề xuất vốn hỗ trợ
xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng điều phối nông thôn mới nhận được Văn bản số 461/SKH-KTN ngày 30/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, Văn phòng điều phối giải trình các nội dung cụ thể như sau:

1. Về hiện trạng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu: Văn phòng điều phối nông thôn mới đã tổng hợp hiện trạng của các địa phương theo biểu đính kèm theo.

2. Về các nội dung đề xuất hỗ trợ các tiêu chí chưa đạt

Theo Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020, hiện nay, một số địa phương có các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu chưa đạt chuẩn như: tiêu chí giao thông, điện thắp sáng đường quê, trường học, chỉ tổ chức sản xuất có liên kết, y tế. Tuy nhiên các nội dung nêu trên không thuộc các nội dung chi theo quy định tại Thông tư số 43/TT-BTC và Thông tư số 08/TT-BTC của Bộ Tài chính, do đó không thể đề xuất hỗ trợ từ nguồn vốn này.

Đối với các nội dung hỗ trợ về xây bồn, trồng cây xanh, trồng hoa. Đây cũng là một chỉ tiêu trong tiêu chí giao thông ở Quyết định số 507/QĐ-UBND của UBND tỉnh hiện nay nhiều xã chưa đạt. Việc đầu tư vào tiêu chí này là cần thiết để xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, phù hợp với việc huy động sức dân, nâng cao ý thức và phong trào xây dựng nông thôn mới của các địa phương; mặt khác nội dung này thuộc nội dung chi theo quy định tại Thông tư số 43/TT-BTC và thông tư số 08/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Đối với các nội dung đề xuất hỗ trợ lắp đặt pano, apphich tuyên truyền

Qua quá trình kiểm tra thực tế, kết quả xây dựng nông thôn mới ở các xã Cam Chính, Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy cho thấy đây cũng là một hoạt động vừa giúp tuyên truyền rất hiệu quả cho người dân ở mọi lứa tuổi về xây dựng nông thôn mới bằng trực quan sinh động, thiết thực; vừa tạo cảnh quan nông thôn thêm

khang trang, sáng đẹp phù hợp với xã nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt khác nội dung này lại thuộc nội dung chi theo quy định tại Thông tư số 43/TT-BTC và Thông tư số 08/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các xã Hải Thượng, Tân Hợp, Cam Hiếu là các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hiệu quả hơn các xã khác. Do đó, Văn phòng điều phối nông thôn mới đề xuất tập trung nguồn lực nhiều hơn cho các địa phương này để thực hiện chỉnh trang nông thôn xanh sạch đẹp (như đường hoa, xây xanh, lắp đặt pano apphich, hỗ trợ thùng rác dọc các tuyến đường v.v.) để làm mô hình điểm, từng bước nhân rộng.

4. Ngoài ra, qua các đợt rà soát tại các địa phương, các xã có đề xuất hỗ trợ kinh phí để xây dựng các vườn mẫu nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Văn phòng điều phối nhận thấy đây là nội dung rất cần thiết để thực hiện, vừa giúp cải tạo vườn tạp, thiết kế lại vườn nhà, đồng thời tạo ra thu nhập từ vườn nhằm nâng cao mức sống cho người dân. Tuy nhiên nội dung này không thuộc nội dung chi theo quy định tại Thông tư số 43/TT-BTC và thông tư số 08/TT-BTC của Bộ Tài chính. Do đó, Văn phòng điều phối nông thôn mới đề xuất trong giai đoạn tới cần ban hành chính sách đặc thù của tỉnh đối với việc hỗ trợ xây dựng vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới.

Qua quá trình tham mưu bố trí nguồn lực, Văn phòng điều phối thấy rằng các nội dung hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bằng nguồn vốn sự nghiệp rất khó thực hiện. Do các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hầu hết không có trong các nội dung chi theo quy định. Vì vậy, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thống nhất các nội dung chi như đã đề xuất.

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phân bổ vốn cho các địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Tuấn